



ประกาศสำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)  
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

ตามประกาศสำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก เพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา โดยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งเสร็จสิ้นแล้วนั้น สำนักการกีฬา จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

เลขที่นั่งสอบ	รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก(สัมภาษณ์)	วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
๐๐๑	นางสาวนันทาวดี ทับทิมทอง	วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๐๐๒	นายวรพงษ์ คงทอง	

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) นำเอกสารไปยื่นที่ หน่วยบุคคล สำนักงานเลขานุการ ชั้น ๒ สำนักการกีฬา ภายในวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดังนี้

๑. ให้ผู้รับรองซึ่งมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน จำนวน ๓ ท่าน ซึ่งเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกคำรับรองลงในแบบฟอร์ม เอกสารลับ ที่ทางคณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้หนึ่งในจำนวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการ หากข้าราชการทหารหรือตำรวจต้องมียศไม่ต่ำกว่าร้อยเอกพร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการพร้อมรับรองสำเนา (แบบฟอร์มสามารถขอได้ที่หน่วยบุคคล สำนักงานเลขานุการ สำนักการกีฬา หรือ สามารถดาวน์โหลด“คำรับรอง” ได้ที่เว็บไซต์สำนักการกีฬา)

๒. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคตามต้องห้าม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๕๒๖) ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน

๓. เพศชายให้แนบหนังสือสำคัญ แบบ สด.๘ (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือด แบบ สด.๔๓ หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙ พร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ชุด

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง งามลมัย ผิวเหลือง)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต